

## กิจกรรมนิสิตที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ “โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๖”

โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๖ เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา และในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการค่ายนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน มาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายในพื้นที่ชนบท ไม่ว่าจะเป็นการทำวัคซีน, การกรอกยาถ่ายปรสิตภายใน, การฉีดยากำจัดปรสิตภายนอก, การเก็บตัวอย่างเลือดและการเก็บตัวอย่างอุจจาระ เพื่อวินิจฉัยโรค ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลสัตว์ที่ถูกสุกสุก ลักษณะ ความรู้ด้านปรสิตทั้งภายในและภายนอก ความรู้ด้านสายพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร และการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะควบคู่กันไป ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการด้านปศุสัตว์ของนิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการคาดหวังว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความเข้าใจในการจัดการสุขภาพสัตว์มากขึ้น ได้รับผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้าน การปศุสัตว์ลงได้ในระดับหนึ่ง

ตามที่บริษัท บีทอล์ค ไพรวเท ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ การิษา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการการแข่งขัน BeeTalk University Club Competition โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิสิต นักศึกษา ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทางด้านความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทางสโมสรนิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ส่งโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๖ ในนามคลับ "ค่ายปศุสัตว์ #๑๖" เข้าร่วมพิจารณาและคัดเลือกในรอบแรก และผลปรากฏว่าโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๖ ได้ผ่านเข้ารอบ ๑๐ คลับจากทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน BeeTalk University Club Competition โดยในการเข้ารอบ ๑๐ คลับได้รับเงินทุน ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากในตอนนี้โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๖ กำลังอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมและดำเนินโครงการ เพื่อปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และในการคัดเลือกคลับรอบสุดท้ายทาง บริษัท บีทอล์ค ไพรวเท ลิมิเตดจะคัดเลือกจากหลักฐานการไปทำกิจกรรม (วิดีโอ หรือ รูปภาพ) และ เรียงความภายใต้โจทย์ “เล่าเรื่องราวประทับใจจากการไปทำกิจกรรมของคลับ และเหตุผลใดคุณถึงคิดว่าคุณควรชนะเลิศการแข่งขัน UCC” (อย่างน้อย ๕๐๐ คำ) โดยคลับที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลดังนี้

### ๑. รางวัล Most Creative Club

คือ รางวัลสำหรับกิจกรรมคลับที่สร้างสรรค์ที่สุดเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

### ๒. รางวัล Most Socially Beneficial Club

คือ รางวัลสำหรับกิจกรรมคลับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด ๕๐,๐๐๐ บาท

ถึงแม้ในตอนนี้ยังเป็นเพียงการเข้ารอบแรกของ การแข่งขัน BeeTalk University Club Competition แต่เป็นการแข่งขันระดับประเทศ ที่ทำให้นิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

จาก: **Gayvaleen Kijkul** <gayvaleen.k@garena.co.th>  
วันที่: 10 ตุลาคม 2557 17:21  
เรื่อง: BeeTalk University Club Competition: รายละเอียดรอบชิงชนะเลิศ  
ถึง: kwoothit@gmail.com  
สำเนา: Ruamporn Ruam Siratanapanta <ruamporn@garena.com>

เรียน คุณกัญญาวีร์

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่คว้า "ค่ายปศุสัตว์ #16" ของคุณได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน BeeTalk University Club Competition

กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่บริษัท มีทอลล์ ประเทศไทย จำกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557:

1. บันทึกข้อตกลง (ตามไฟล์แนบ จำนวน **2 ฉบับ**)
2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในคลับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนามัธยมศึกษาของมหาวิทยาลัยของสมาชิกทุกคนในคลับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนา Book Bank ของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ
5. Payment form (ตามไฟล์แนบ กรุณาเติมทุกอย่างเป็น**ภาษาอังกฤษ**)
  - o เติมช่อง Name (ชื่อ), DATE (วันที่), I.D. (เลขประจำตัวบัตรประชาชน), Address (ที่อยู่), Bank Acc No. (เลขที่บัญชีธนาคาร ต้องตรงกับบัญชีในข้อ 4)
  - o เขียนในช่อง "Prepared by:" ด้านล่างท้าย

หากมีทอลล์ได้รับเอกสารครบถ้วน จะทำการโอนเงินจำนวน 10,000 บาทเข้าบัญชีที่ระบุไว้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน และทางผู้สมัครจะมีเวลาหนึ่งเดือนในการทำกิจกรรมและรวบรวมหลักฐานการกิจกรรมเพื่อส่งมาให้คณะกรรมการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่อยู่บริษัท มีทอลล์ ประเทศไทย จำกัด:

เกวลิ้น กิจกุล (มีทอลล์)

บริษัท การ์นา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

90 อาคารไชเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์ บี ชั้น 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ติดต่อมาได้เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เกวลิ้น กิจกุล (นาย)

089-138-8557

gayvaleen.k@garena.co.th

รายละเอียด Email ที่ทางบริษัท มีทอลล์ โปรเวท ลิมิเต็ด ส่งตอบรับ กลับ "ค่ายปศุสัตว์ #๑๖"



รูปแสดงการให้ความรู้แนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่